



EA..คุ่มค่าการรอคอย

ช่วงโหม่งนี้ ไม่มีใครไม่พูดถึง**หุ้นบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)หรือEA** เพราะเป็น**หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ร้อนที่สุด** โดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ดัชนีหุ้นจะบักหัวลง แต่ราคาหุ้น EA กลับทะยานขึ้น สร้างจุดสูงสุดใหม่นับจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

EA วิ่งขึ้นมา 8 วันติดต่อกัน จากราคา 64.75 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมามีมูลค่าสูงสุดเมื่อวันศุกร์ปิดที่ 78.25 บาท รวมแล้วปรับตัวขึ้น 13.50 บาท หรือปรับตัวขึ้น 20.80%

มาร์เกตแคปขยายขึ้นจาก 241,517.50 ล้านบาท เป็น 291,872.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50,355 ล้านบาท ซึ่งหมายถึง**ผู้ถือหุ้นจำนวนกว่า 3.4 หมื่นรายมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น**

ตั้งแต่ต้นปี EA ผันผวนขึ้นลงในกรอบ 50-60 บาทเศษ ไม่มีความโดดเด่นเช่นเดียวกับหุ้นโรงไฟฟ้าบริษัทอื่น และมีเพียงหุ้นบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF ที่คึกคัก

เนื่องจากเข้าทำเทรนด์ออฟเพอร์หรือทำคำสั่งซื้อหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ INTUCH จนอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่

EA มีโครงการลงทุนที่จะสร้างรายได้หลายโครงการ ทั้งโครงการผลิตเบตเตอรีโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แต่ต้องเลื่อนออกไป ทำให้การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามแผน หุ้นจึงขาดปัจจัยหนุน

แต่การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ช่วงเย็นวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมามี**ปลุกให้นักลงทุนแห่เข้ามาไล่เก็บหุ้น เพราะผลประกอบการเติบโตสูง โดยมีกำไรสุทธิ 1,616.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,118.99 ล้านบาท**

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์สำนักต่างๆ ได้ปรับราคาเป้าหมายหุ้น EA ทันที หลังประกาศงบไตรมาสที่ 3 แต่บางแห่ง กำหนดราคาเป้าหมายไว้เพียง 48 บาท และหลายสำนักให้สูงกว่า 70 บาท ขณะที่บางสำนักประเมินราคาเป้าหมายสูง

ถึง 95 บาท

ค่าพี/อี เรโซ ของ EA พุ่งขึ้นไป 51 เท่าแล้ว ราคาหุ้นที่เล่นกันอยู่ จึงเกิดจากความคาดหวังแนวโน้มผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเฝ้าดูกันแต่ละไตรมาส

นักลงทุนที่ถือหุ้น EA ไม่ว่าจะต้นทุนเท่าไร ถ้ายังไม่ขาย จะมีกำไรกันถ้วนหน้า เพราะราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ เพียงกำไรมากหรือกำไรน้อยเท่านั้น

EA พื้นค้ำสู่ความคึกคักเต็มรูปแบบแล้ว มาทั้งราคาและมูลค่าการซื้อขาย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกาะกันฝุ่นตลบมูลค่าซื้อขายเมื่อวันศุกร์พุ่งกว่า 5 พันล้านบาท และคงจะแลกหมัดวัดดวงกันอีกสักพัก

แต่ราคาหุ้นจะไปยังไงกันต่อ มีโอกาสเดิหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่หรือไม่ และใกล้จะหมดรอบหรือยัง เพราะขึ้นมา 8 วันติด ปรับฐานขึ้นกว่า 20% แล้ว ถือว่า **ซิมซิบรับข่าวดีเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ไปไม่ใช่บ่อย**

สัปดาห์นี้ นักลงทุนที่มี EA ติดพอร์ต ลุ้นกันต่อ ราคาหุ้นมีโอกาสจะวิ่งอีกเหือกหรือไม่ แต่ถึงไม่ไปต่อ ฐานราคาคงปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ 70 บาทแล้ว และถ้าผลประกอบการไตรมาส 4 สดใส อาจขับเคลื่อนให้ขยับฐานขึ้นอีกระดับ

นักลงทุนรอดอยการกลับมาของ EA นานแล้ว แยกหุ้นต้นทุนสูงจนท้อ แต่วันนี้ EA กลับมาแล้ว ราคาหุ้นพุ่งทะยานอย่างร้อนแรง และคุ่มค่ากับการรอดอยจริงๆ.